





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

20 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขานุการ สปสช. ชี้แจงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวในพื้นที่กทม. เป็นการส่งสัญญาณว่า รัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้ แต่ยอมรับยังไม่สมบูรณ์ เพราะอยู่ระหว่างดำเนินการเบื้องต้นไม่ต้องมีใบส่งตัว รักษาที่ไหนก็ได้ใน รพ.สังกัด สร. และกทม. ส่วน รร.แพทย์ อยู่ระหว่างหารือ เบื้องต้นเห็นด้วยเตรียมสื่อสารความชัดเจนอีกครั้ง</p>	
<p><b>แก้ปัญหายาเสพติด</b></p> <p><b>กัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, innnews)</p> <p>- พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขานุการ ป.ป.ส. ร่วมกันแถลงเปิดตัวโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (Be Smart Say No To Drugs) เชิญชวนเยาวชน อายุ 13 - 19 ปี ประกวดทำคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิด "How to say no to YABA" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 24 ล้านบาท โดย พ.ต.อ.ทวี เป็นห่วงอันตรายจากกัญชาและกระท่อมที่กฎหมายยังไม่เข้มแข็ง ไม่เข้มงวด จึงส่งผลกระทบต่อคนข้างสูง มีผลต่อผู้ใช้ที่เข้ารับการบำบัดในระบบสาธารณสุข ซึ่งทราบว่าเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า</p> <p>ส่วนเรื่องที่มีการประกาศกฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ หรือยาบ้า 1 เม็ด คือผู้เสพนั้น โทษ 2 ปีไม่ใช้ไม่มีโทษ แต่ถ้าครอบครอง 2 เม็ด จะโดนอัตราโทษไม่เกิน 15 ปี ซึ่งกฎหมายนี้จะมีผลในการปรับตัวของกระบวนการยุติธรรมไปสู่ราชทัณฑ์อย่างแรง จำนวนผู้ต้องขังในอนาคตอาจพุ่งเกิน 300,000 ราย ต้องไปวางแผนเพื่อแก้ปัญหาภายใน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2568</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (การเงินการธนาคารออนไลน์, hfocus)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อสภาผู้แทนราษฎร มีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,752,700 ล้านบาท โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี งบประมาณ 66,313.7 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งถึง และมีประสิทธิภาพ</p>	
<p><b>การพัฒนาวัคซีนรวมแพทย์ครบวงจร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, msn, cheiffocus, theagenda-thai)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. และ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมกรมวิทย์ โดยรับฟังรายงานสรุปภารกิจซึ่งตรงนโยบายรัฐบาล คือ Medical Hub และ Wellness Hub โดยสนับสนุนให้จัดทำข้อมูลวิทยาศาสตร์รับรองสมุนไพรไทย ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงในประเทศไทย สูงกว่า ๕ หมื่นล้านบาท และมีมูลค่าการค้าปลีกสินค้าสมุนไพรในตลาดโลก ๑.๗ ล้านล้านบาท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับแพทย์แผนปัจจุบัน ส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงรับฟังแผนการพัฒนางาน เช่น เทคโนโลยีจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ การพัฒนาวัคซีนเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยการพัฒนาวัดขึ้นป้องกันโรค mRNA, การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง ATPs และการพัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจลดการนำเข้า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และเพิ่มการส่งออกในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร พร้อมสนับสนุนโรงงานผลิตวัคซีน ซึ่งเมื่อผลิตวัคซีนใช้ทั่วโลกใหญ่ภายใน ๑ ปีจะมีมูลค่าสูงกว่าค่าก่อสร้างแล้ว</p> <p><b>การป้องกันควบคุมโรคใช้ทั่วโลกใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thaitodaynews, thaipbs, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, hfocuse, newtv, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า จากกรณีพบเด็ก นร. โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ร้อยเอ็ด ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน จึงส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคจาก สสจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่สอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมพบช่วงวันที่ 17-18 มิ.ย. 67 มี นร.ป่วยขาดเรียนเพิ่มอีก 35 ราย แพทย์วินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ และมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพ.สุวรรณภูมิ ตรวจสอบด้วย Test kit พบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A อีก 8 ราย ได้กำชับให้ สสจ.ร้อยเอ็ดเร่งดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคใน รร. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค พร้อมประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand, slimmingthai, )</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า งานวันไข้เลือดออกอาเซียน 2567 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Dengue Hero towards Zero Death เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงอันตรายของไข้เลือดออกที่ใกล้ตัวและวิธีการป้องกันภายใต้แคมเปญ "ยังไม่รู้ ยิ่งต้องป้องกัน" พร้อมช่วยกันส่งต่อแนวทางการป้องกันไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราการระบาดขานรับนโยบายขององค์การอนามัยโลกที่อัตราการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกจะต้องหมดไปภายในปี 2573 โดยตั้งแต่ ค.ศ.-พ.ศ. 67 พบผู้ป่วยประมาณ 30,000 ราย เสียชีวิต 29 ราย คาดการณ์ว่าปีนี้อาจเสียชีวิตสูงถึง 280 ราย ซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ จึงได้เร่งรัดการป้องกันการแพร่ระบาด 4 ด้าน การสื่อสารความเสี่ยงที่เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติตามเพื่อป้องกันไข้เลือดออกให้หมดไป</p> <p>- พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผอ.กองโรคติดต่อฯ โดยแฉก กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ก.ย. คาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกประมาณ 1.5 แสนคน จึงตั้งเป้าหมายในการควบคุมผู้ป่วยไข้เลือดออกให้น้อยกว่า 1 แสนคน เพื่อหยุดวงจรไข้เลือดออกให้หมดไป และการเห็นถึงคุณค่าของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนวัตกรรมการป้องกันต่าง ๆ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนช่วยกันบอกต่อแนวทางการป้องกัน เพื่อเป็นการกระจายความรู้ออกไปเป็นวงกว้างด้วย</p>	
<p><b>กฎหมายสมรสเท่าเทียม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, bangkokbiznews, มติชน, เดลินิวส์)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ภายหลังจากมีมติเห็นชอบกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สธ. คือเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือกฎหมายอุ้มบุญ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม จากเดิมกฎหมายระบุเพศชายเพศหญิงจะแก้ไขเป็นคำว่า "สามี ภรรยา หรือคู่สมรส" หากเป็นคู่สมรสที่ต้องทำตามกฎหมายก็สามารถอุ้มบุญได้โดยไม่ต้องระบุเพศสภาพ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกองกฎหมาย ซึ่งจะมีการนัดหมายในปลายเดือน มิ.ย.นี้ จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุม กกก. อุ้มบุญในเดือนหน้า จากนั้นทำประชาพิจารณ์ และเสนอกรม. คาดว่าน่าจะทันใช้ภายในปีนี้</p>	
<p><b>ตรวจร้านอาหารในโรงพยาบาล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ)</p> <p>- นายรัชตพล มีลาภ นวค.ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน สสจ.สมุทรสาคร ออกตรวจมาตรฐานร้านอาหารใน รพ. พื้นที่ จ.สมุทรสาคร ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก สสจ. และได้รับการรับรองมาตรฐาน "คลีน ฟู้ด กู๊ด เทส" (clean food good taste) เป็นร้านอาหารที่สะอาดและรสชาติอร่อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่ รพ. รวมถึงคนไข้</p>	
<p><b>สปสช.เพิ่มบริการพอกเขา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sonthitalk, news1live )</p> <p>- บอร์ด มีมติเห็นชอบสิทธิประโยชน์บริการหัตถการพอกเขา สำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม/โรคลมจับโป่งแห้งเข่า หรือโรคข้อเข่าเสื่อม เป็นรายการในชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มเติมให้กับประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีอาการปวดเข่าจากภาวะข้อเข่าเสื่อม ให้ได้รับการรักษารักษาวันละไม่เกิน 1 ครั้ง รวม 5 ครั้งภายใน 2 สัปดาห์ จากหน่วยบริการที่ให้บริการแพทย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แผนไทยของรัฐ และหน่วยบริการนวัตกรรมสาธารณสุขวิถีใหม่ หรือคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นที่เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่</p>	
<p><b>ประเมินผล “1330 Contact Center”</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage )</p> <p>- สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ตรวจสอบติดตามประเมินรับรองมาตรฐาน ISO 18295-1 : 2017 “การบริการศูนย์ติดต่อลูกค้า” (Customer Contact Center) “1330 Contact Center” ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ISO 18295-1 : 2017 “การบริการศูนย์ติดต่อลูกค้า” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำคุณภาพและมาตรฐาน กลไกคุ้มครองสิทธิประชาชนสิทธิบัตรทอง</p>	
<p><b>ชื่นชม จันท.รพ.กระบี่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- ชาวบ้าน และสังคมโซเชียล จ.กระบี่ โปสต์ชื่นชมในความมีน้ำใจของ น.ส.รัตมณี สายบุญ เจ้าพนักงานธุรการประจำห้องทันตกรรม รพ.กระบี่ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.67 ขณะกำลังขับรถกลับบ้าน พบเด็กหญิงวัย 13 ปีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ริมถนนกระบี่-เขาทอง บริเวณโค้งข้างสี่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ นอนเจ็บอยู่ข้างทาง จึงลงไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลทันที ก่อนที่รถของกู้ภัยฯ จะมาถึงที่เกิดเหตุ และส่งรักษาต่อที่ รพ.กระบี่</p>	